



## ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ จำนวน ๑ ราย เพื่อ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ เป็นต้นไป แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งงานเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้ถือเป็นอันยกเลิกและในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นไว้ นี้ เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้าง เป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ชั้น ๑ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางกาญจนาภรณ์ อัยสคาเนน)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดราชบุรี

ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๔	นางสาวชลลดา มั่งเจียว	รายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๒	๐๐๓	นางสาวกัญฐ์ฐานิษฐ์ จิตต์งามขำ	สำรอง ลำดับที่ ๑
๓	๐๐๑	นางสาวพิศนีย์ จันทร์ศรีเจริญ	สำรอง ลำดับที่ ๒

\*หมายเหตุ\* ลำดับที่ ๐๐๒ และลำดับที่ ๐๐๕ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ได้มารายงานตัวรับการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ